

Pagbubukas ng Health Insurance sa Lahat!

BAGO! Ang pagkuha ng segurong pangkalusugan ay mas madali na ngayon para sa mga hindi dokumentadong imigrante.

Simula ngayong Nobyembre, ang lahat ng nakatira sa Washington ay magkakaroon ng kakayahang bumili ng segurong pangkalusugan at pang-ngipin sa pamamagitan ng *Washington Healthplanfinder*, anuman ang katayuan sa imigrasyon.

Ang lahat ay maaaring magpalista simula Nobyembre 1, 2023.

Magpalista bago lumipas ang ika-15 ng Disyembre para sa saklaw ng kalusugan na magsisimula sa Enero 1, 2024. Ang Open enrollment ay magtatapos sa Enero 15, 2024.



Humingi ng tulong sa iyong buwanang bayad sa seguro

Diskwento para sa mga may mababang kita

Maaari kang maging kwalipikado para sa Cascade Care Savings, ibig sabihin na ang estado ng Washington ay magbabayad ng bahagi ng iyong segurong pangkalusugan. Kung ang kita ng iyong sambahayan ay nasa mga saklaw sa ibaba, maaari kang maging kwalipikado.

\$36,450	\$49,300	\$62,150	\$75,000	\$87,850	\$100,700
kung nag-iisang indibidwal	kung 2 ang miyembro ng pamilya	kung 3 ang miyembro ng pamilya	kung 4 ang miyembro ng pamilya	kung 5 ang miyembro ng pamilya	kung 6 ang miyembro ng pamilya

Mahalaga sa amin ang inyong kaligtasan.



- Ang pagpapalista ay hindi makaka-epekto sa iyong katayuan sa imigrasyon o aplikasyon sa pagkamamamayan, ng iyong pamilya, o sinumang kasama mo.
- Ang mga batas ng Pederal at estado ay nagbibigay-proteksyon sa pagkapribado ng tao sa pagpapatala sa segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng *Washington Healthplanfinder*. Ang impormasyon tungkol sa katayuan sa imigrasyon ay gagamitin lamang upang matukoy kung karapat-dapat sa saklaw ng kalusugan at hindi para sa pagpapatupad ng imigrasyon.

Kailangan ng tulong? 3 paraan upang makakuha ng **LIBRENG** tulong sa pagpapalista

TAWAGAN ANG

Sentro ng Suporta sa Kostumer

Toll Free: 1-855-923-4633

TTY/TDD: 1-855-627-9604

Oras: 7:30 AM hanggang 5:30 PM

May makukuhang tulong para sa higit an 200 na wika.

BISITAHIN ANG

Ang aming website sa

wahealthplanfinder.org



I-scan ang
QR code

MAKIPAG-UGNAYAN

sa isang lokal na propesyonal*



Tawagan ako sa Nobyembre 1
upang magpatala!

*Ang mga Tumutulong at Brokers ay makakatulong upang maintindihan mo na may tulong-pinansyal, sasagutin ang mga katanungan tungkol sa segurong pangkalusugan, at tutulong na pumili ng mga plano. Kung hindi mo alam kung ang isang tao ay sertipikadong tumulong, tumawag sa Washington Healthplanfinder Sentro ng Suporta sa Kostumer sa 1-855-923-4633.